

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

4.งานสืบสวน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>1.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี 	<p>1.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>3.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>4.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>3.นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

สถิติประจำปีงบประมาณ 2566 : ยังไม่พบการทุจริต

สถิติประจำปีงบประมาณ 2567 : ยังไม่พบการทุจริต

ภาพประกอบ ผลการดำเนินงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานสืบสวน



วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.40 น. พ.ต.ท.สยามภู กุลจิตติโรตม รอง ผกก.สส.สน.สุวินทวงศ์ พ.ต.ต.ชัยชัย ใจเชื้อ สว.สส.สน.สุวินทวงศ์ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี



วันที่ 18 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.สยามภู กุลจิตติโรตม รอง ผกก.สส.สน.สุวินทวงศ์ อบรมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี